

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SYT-NVY
V/v báo cáo kết quả triển khai và
xây dựng kế hoạch khắc phục sau
khi tổ chức đánh giá Bệnh viện an
toàn PCD Covid-19

Thanh Hoá, ngày tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp;

Ngày 29/7/2020, Sở Y tế đã có Công văn số 2364/SYT-NVY về việc triển khai Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; Theo đó các đơn vị triển khai tự đánh giá, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 05/8/2020 và về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế qua đường link trực tuyến.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo tự đánh giá về Sở Y tế và đánh giá trực tuyến trên Website Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế (có danh sách kèm theo).

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị chưa tự đánh giá Bộ tiêu chí khẩn trương tổ chức tự đánh giá theo hướng dẫn tại công văn số 1009/KCB-QLCL&CDT ngày 31/7/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; Nêu rõ lý do chưa hoàn thành, tổ chức đánh giá kết quả trực tuyến trên Website của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và gửi kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/8/2020.

2. Đối với những đơn vị đã tổ chức tự đánh giá cần triển khai thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực phòng chống dịch của bệnh viện; Xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề tồn tại. Yêu cầu nội dung kế hoạch phải có giải pháp cụ thể và phân công người thực hiện cụ thể; Nêu rõ mốc thời gian khắc phục ngay những vấn đề có thể khắc phục trong điều kiện nguồn lực sẵn có của bệnh viện. Sau khi can thiệp, bệnh viện cần tiến hành đánh giá lại và tiếp tục rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Nhận được Công văn này, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (th/hiện);
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, NVY_{PHN}-(02)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hòa